
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๘ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ขึ้นบัลลังก์ และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหา
อ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนในพื้นที่ ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม การช่วยเหลือแรงงานไทย 
ในประเทศอิสราเอล เรื่องสะพานลอย เรื่องจุดกลับรถ เรื่องทางเท้า การปรับปรุงสะพาน การเพิ่มอัตรากำลัง
ของตำรวจ ปัญหาโรงขยะและบ่อขยะ การปรับปรุงโรงพยาบาล ปัญหากลิ่นจากฟาร์ม ปัญหาขยะมูลฝอย  
เรื่องสัญญาณไฟจราจร เรื่องแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน ปัญหาฝุ่นจากโรงไม้ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง เรื่องน้ำประปา  
ปัญหาการขายน้ำกระท่อม เรื่องจุดตรวจผ่อนปรนพิเศษ การปรับปรุงผังเมือง เรื่องการตั้งโรงไฟฟ้า การจัดสรรน้ำ 
ให้ทำนาปรัง การรังวัดออกโฉนดที่ดิน การบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ เรื่องราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน โครงการเจาะ
บาดาล โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร ปัญหายาเสพติด ปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน การสร้างพนังกั้นน้ำ
ป้องกันตลิ่ง การขุดลอกท่อระบายน้ำ มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
 
 
 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย คือ นายชัยเกษม  นิติสิริ และนายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ ขอลาออกจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ใน
ลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง 
จำนวน ๒ คน ดังนี้ 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีท่ี ๑ 

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒ 
 

 ๑) นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเพ่ือไทย ลำดับที่ ๓๐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายชัยเกษม  นิติสิริ 

 ๒) นางสาวเพ็ญชิสา  หงษ์อุปถัมภ์ชัย  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเพ่ือไทย ลำดับที่ ๓๑ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์  
และนางสาวเพ็ญชิสา  หงษ์อุปถัมภ์ชัย ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา ๑๑๕  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ 
จำนวน ๔๙๙ คน 

๒. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พัฒนาระบบแจ้งผลและจัดเก็บข้อปรึกษาหารือ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกฯ และประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลการดำเนินการดังกล่าวได้ 

๓. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๗ เรื่อง 
๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 (๑) รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญตัิ 

คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ 
 (๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 
๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  

ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
(๑) รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ 
(๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  

ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 (๑) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม  สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายธานี  สิงหนาท  
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา นายภพ  เอครพานิช  นายเผ่าพันธ์  ชอบน้ำตาล และนางพรนิภา  ธนาธรรมนันท์  



๓ 
 

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และผู ้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมชี ้แจงต่อที ่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน การจัดสรรงบประมาณเพื่อฝึกจัดอบรมและจ่ายค่าตอบแทนให้กับทนายความขอแรงที่ศาลตั้งให้  
เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมศาล การใช้ระบบ CIOS และ e-Filing การจัดหารถประจำตำแหน่ง งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมที่น้อยเกินไป โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นให้ประชาชน การให้บริการใน
วันหยุดราชการ สัดส่วนการหักค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ ๕๐ ก่อนนำส่งคลัง  หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ เรื่องการเก็บค่าประกันตัวที่ สูง การบันทึกวิดีทัศน์คำเบิกความของพยาน 
ในคดีอาญา งบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เพิ่มขึ้น เรื่องกระบวนการสอบและคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา 
เรื่องการใช้กำไล EM ในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาในคดีการเมือง ความล่าช้าใน
การประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี เรื่องทนายความอาสา การออกข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อย
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ตอบชี้แจงเรื่องการจัดหาทนายความอาสาหรือทนายความขอแรง
ให้กับผู ้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ศาลจะจัดตามเกณฑ์ที ่กฎหมายกำหนดอัตราโทษและจัดตามคิว  
ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจะพัฒนาการจัดหาทนายความที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับคดี มีประสบการณ์  
มีความเชี่ยวชาญ และจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนให้เพียงพอ เรื่องการให้บริการประชาชน นโยบายของ
ประธานศาลฎีกาอาจจะเปิดทำการศาลในวันหยุดหรือนอกเวลาทำงานปกติ เรื่องการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ e-Filing ระบบ CIOS จะพัฒนาในการยื่นอุทธรณ์ ยื่นฎีกาต่อไป เรื่องการพิจารณาและสืบพยานโดย
บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจะทดลองและพัฒนาต่อไป การจัดสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาให้มีประสิทธิภาพ 
เรื่องการปล่อยชั่วคราวและการใช้ EM จะมีการเปลี่ยนระบบใหม่ สำนักงานฯ จะใช้งบประมาณให้ถูกต้องและ
ประหยัดที่สุด 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
 
 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา 
ตามลำดับ คือ 

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม
และส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ซึ่ง นายรอมฎอน  ปันจอร์ เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป 
คือ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา 

ต่  



๔ 
 

 ๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอ
แนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ซึ่ง นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๗) 
 ๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการ 
สร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง นายซาการียา  สะอิ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔) 
 ๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและ
ติดตามการเจรจา สันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ง นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

ผู ้เสนอญัตติทั ้ง ๔ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ โดยให้เหตุผลในทำนองเดียวกันว่า  
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินต่อเนื่องมา ๒๐ ปี หลายรัฐบาลได้ใช้ความพยายาม
แก้ไขปัญหา แตเ่หตุการณ์รุนแรงยังคงเกิดสืบเนื่องถึงปัจจุบัน ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งในพ้ืนที่จะคลี่คลาย  
ประเทศไทยสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนกว่าเจ็ดพันราย ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษาและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้งบประมาณกว่าห้าแสนล้านบาท โดยผ่านมาตรการบริหาร 
และกฎหมาย กลไกของรัฐ สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ดีข้ึน การเจรจาเพื่อสันติภาพระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยและ
แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (บีอาร์เอ็น) ยังไม่อาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองที่จะยุติความรุนแรงของ
ทุกฝ่าย อีกทั้งกระบวนการสันติภาพเป็นที่รับรู้จำกัดและขาดการมีส่วนร่วม แม้ระยะหลังความสูญเสียและ
จำนวนเหตุรุนแรงลดน้อยลง แต่ไม่อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งจะคลี่คลาย ประชาชนในพื้นที่ยังคงอยู่ห่างจาก
ความปลอดภัย ความเป็นธรรม ความเจริญ และการเคารพยอมรับพหุวัฒนธรรม ข้อถกเถียงการกำหนดชะตากรรม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับหลักการบูรณภาพแห่งดินแดนปรากฏขึ้นเสมอ ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารและกลไกของราชการความมั่นคงเป็นหลัก ขาดมิติของการตรวจสอบถ่วงดุล 
การส่งเสริมสนับสนุน ขาดการฟังเสียงหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ควรจะเป็น
วาระแห่งชาติ และกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพของคู่ขัดแย้งหลักระหว่างรัฐไทยกับผู้เห็นต่าง โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ ถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติตัวแทนของปวงชนชาวไทย  
สภาผู้แทนราษฎรจึงควรมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐  

โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนกัน
ดำเนินการประชุม 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลกระทบ
และความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณร์ุนแรง การต่อต้านรัฐบาล กระบวนการสร้างสันติภาพ (Peace Process) 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เรื่องเชื้อชาติ อัตลักษณ์ ศาสนา สังคมพหุวัฒนธรรม ภาษา  
การจัดการตนเอง วิธีการสื่อสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนได้เสีย การเจรจาทั้ง
ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ความเข้าใจต่อปัญหา ความไว้วางใจและความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ บทบาทของรัฐบาล ความจริงใจในการสร้างสันติภาพ การไม่ใช้ความรุนแรง การ
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ปรับเป้าหมายเป็นสันติภาพที่ยั่งยืน ปรับแนวทางของกองทัพ การปฏิรูปหน่วยงานด้านความมั่นคง การปรับปรุง 
กฎหมายพิเศษ เช่น พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ร.บ. การรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การปรับโครงสร้างระบบราชการ ให้ผู ้นำทางศาสนามีส่วนร่วม รูปแบบ 
การปกครอง การกระจายอำนาจบริหารจัดการพื้นที่และท้องถิ่น การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ เรื่องการสร้างรายได้และทำให้ประชาชนมีงานทำ มิติทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาเชิงโครงสร้าง ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ที่ดินทำกิน การแก้ปัญหาที่สาเหตุ 
ปัญหาการศึกษา การพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาตาดีกาและปอเนาะ กิจกรรมสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงและการทหาร การบริหารจัดการงบประมาณ ปัญหาการไม่มีงานทำ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การพัฒนาการท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การอุ ้มหาย การซ้อมทรมาณ การจับกุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การวิสามัญฆาตกรรม การเยียวยาและ 
ชดใช้ความเสียหายที ่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน การค้นหาความจริง ทำให้เป็นวาระแห่งชาติ  
ประเด็นเด็กกำพร้า 

ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๕ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
   ๑. นายวัลลภ  นาคบัว   ๒. นายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ 
   ๓. นายสรพงค์  ศรียานงค์   ๔. นายจาตุรนต์  ฉายแสง   
   ๕. นายซูการ์โน  มะทา     ๖. นายซาการียา  สะอิ   
   ๗. นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ   ๘. นายอะห์หมัด  บอสตา 
   ๙. นายรอมฎอน  ปันจอร์   ๑๐. นางสาวธิษะณา  ชุณหะวัณ   
 ๑๑. นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม   ๑๒. นายกัณวีร์  สืบแสง   
 ๑๓. นายศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี ๑๔. นางสาวพรรณิการ์  วานิช 
 ๑๕. นางสาวอัญชนา  หีมมิหน๊ะ ๑๖. นายมะยุ  เจ๊ะนะ 
 ๑๗. นายสุธรรม  แสงประทุม   ๑๘. นายฮานาฟี  หมีนเส็น 
 ๑๙. นายอรรถชาญ  เชาวน์วานิชย์ ๒๐. นายอาหมัดบูรฮัน  ติพอง 
 ๒๑. นางสาวรุ่งรวี  เฉลิมศรีภิญโญรัช ๒๒. นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ 
 ๒๓. นางสาวกฤตทัศชญา  ดิษฐเนตร ๒๔. นายมูหามัดเปาซี  อาลีฮา 
 ๒๕. นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ   ๒๖. นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา 
 ๒๗. นายนัจมุดดีน  อูมา ๒๘. นายจตุรนต์  เอี่ยมโสภา 
 ๒๙. นายอามินทร์  มะยูโซ๊ะ   ๓๐. นายคอซีย์  มามุ   
 ๓๑. นายวัชระ  ยาวอหะซัน   ๓๒. นายสมโภช  โชติชูชว่ง 
 ๓๓. พลตำรวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่   ๓๔. นายกูเฮง  ยาวอหะซัน 
 ๓๕. นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ   
  ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา ๙๐ วัน 
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๒. ญัตติ เรื ่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทาง 
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชน 
และป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่ง นางสาวนิตยา  มีศรี เป็นผู ้เสนอ (ในระเบียบวาระที ่ ๕.๒)  
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการทุจริตการตรวจสภาพรถนอกสถานที่
และการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับจดทะเบียนรถส่วนบุคคล ซึ่ง นายพิชัย  แจ้งจรรยาวงศ์ เป็นผู้เสนอ 
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ โดยให้เหตุผลในทำนองเดียวกันว่า เนื่องด้วย 
ปัจจุบันระบบขนส่งทางบกมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศ ยานพาหนะที่ใช้ในระบบ
ขนส่งทางบกมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และมีจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันระบบขนส่งทางบกมีช่องว่างมากมาย 
ที่ทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่นั้นทำให้
ระบบการขนส่งทางบกสร้างความเดือดร้อนทั้งทางตรง ทางอ้อมเป็นวงกว้างต่อประชาชน ทั้งปัญหาการจราจร  
การใช้ถนนสัญจรร่วมกัน อีกทั้งการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเองอีกด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ต้องมาแบกรับภาระในการถูกเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ย่อมทำให้เห็นได้ว่าการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมาเป็นวงกว้าง 
ซึ่งการปราบปรามการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว 
จึงสมควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษารวบรวมกฎหมายที่คลุมเครือ ไม่ทันสมัย 
ไม่สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันและรวมถึงกฎหมายที่ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้จริง เพื่อจะได้เสนอแก้ไข
กฎหมายต่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ 
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชน และป้องกันการเรียกรับ 
ผลประโยชน์ 

สมาชิกฯ อภิปรายปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุก สาเหตุของปัญหา ปัญหารถบรรทุก 
น้ำหนักเกินทำให้ถนนชำรุดเสียหาย อุบัติเหตุจราจรและความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่เกิดจากรถบรรทุก 
การขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร รถบรรทุกขับขี่ในช่องจราจรด้านขวา พฤติกรรมของผู้ขับขี่ สมรรถภาพของคนขับรถ 
ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เส้นทางวิ่งที่ไม่ผ่านด่านชั่งน้ำหนัก การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจ 
ที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ ปัญหาส่วยรถบรรทุก ส่วยสติ๊กเกอร์ ปัญหาการวิ่งรถบรรทุกในช่วงเวลาห้ามวิ่ง ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบจราจร อัตราโทษจำคุกและปรับ การเปรียบเทียบปรับ การยึดรถบรรทุก
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ช่องว่างทางกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. จราจรทางบก ปัญหารถโดยสารสาธารณะ เช่น สภาพรถ 
จำนวนการให้บริการ ปัญหารถแท็กซ่ีจอดกีดขวางการจราจร รถแท็กซ่ีทีไ่ม่ได้รับอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม
เกินอัตรา ใบสั่งจราจร สถิติอุบัติเหตุทางถนน แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง การแก้ไข
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด น้ำหนักบรรทุก การกำหนดเวลาห้ามวิ่ง การจำกัดความเร็ว 
กำหนดเส้นทางวิ่ง ตรวจสอบสภาพรถ การสร้างจุดพักรถบรรทุก คลุมผ้าปกปิดรถบรรทุก กำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการขนส่ง ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการรถบรรทุก การจัดสรรงบประมาณปรับปรุง



๗ 
 

ซ่อมแซมถนน การผ่อนผันกฎหมายในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร การปฏิรูปรถโดยสารประจำทาง 
เรื่องศาลจราจร โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่   

ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวใหค้ณะกรรมาธิการการคมนาคมเพื่อพิจารณา   
 

        เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


